

ผู้ส่งออกแนะรัฐลดราคาจำหน่ายข้าว-จำกัดปริมาณเข้าโครงการ แก้ปัญหาล้นสต็อก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลควรที่จะทบทวนโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ใหม่ โดยปรับลดราคาจำหน่ายจากเดิมที่ข้าวเปลือกเจ้ากำหนดราคาจำหน่ายตันละ 15,000 บาท ให้เหลือ 10,000-11,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิจากที่รับจำหน่ายตันละ 20,000 บาท ให้เหลือตันละ 16,000-17,000 บาท

รวมทั้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดมาเป็นจำกัดปริมาณการรับซื้อให้สอดคล้องกับผลผลิตเกษตรกรจริง เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะสต็อกข้าวรัฐบาลที่มีมากถึง 15-17 ล้านตันข้าวสาร และยังทำให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าวภายในประเทศ สามารถแข่งขันกับรัฐบาลในการซื้อข้าวจากเกษตรกรได้

"การรับจำนำข้าวของรัฐบาลช่วง 2 ปี คือปี 54/55 และปี 55/56 น่าจะสะท้อนความจริงให้กับรัฐบาลได้แล้วว่าเป็นราคาที่น้ำตลาดมากเกินไป ทำให้เกิดปัญหามากมายจากการขายข้าวไม่ออก และยังขาดทุนจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะการคลังของประเทศ"

รายงานข่าวระบุว่า แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะบอกว่าสต็อกข้าวรัฐบาลยังจำหน่ายออกไปไม่หมด ทำให้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำรอบปี 54/55 และ 55/56 ไม่ได้ นั่น แต่หากนำสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่รัฐบาลระบุว่ามีการขายข้าวออกไปแล้ว 7.3 ล้านตันในช่วงปีที่ผ่านมาคำนวณ โดยต้นทุนข้าวเปลือกที่รับจำหน่ายมาเมื่อคิดเป็นข้าวสารจะมีต้นทุนอยู่ที่ตันละ 25,000 บาท แต่ขายในราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 12,500 บาท ดังนั้นการขายข้าว 7.3 ล้านตัน รัฐบาลจะขาดทุนไม่ต่ำกว่าตันละ 10,000 บาท หรือขาดทุนประมาณ 73,000 ล้านบาท ยังไม่รวมกับปริมาณข้าวในสต็อกที่รัฐบาลระบุว่าเหลืออีก 15 ล้านตันข้าวสาร หากขายทั้งหมดจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว ระบุว่า ในวงการข้าวต่างรู้กันว่าข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ขายแบบจีทูจีนั้น เป็นการขายผ่านนายหน้า และมีการนำข้าวในสต็อกมาวนเวียนขายในประเทศ ซึ่งบางส่วนนำกลับมาขายให้ผู้ส่งออกเพื่อใช้ส่งออกให้กับลูกค้าต่างประเทศ และบางส่วนขายให้กับโรงสี เพื่อนำข้าวมาหมุนเวียนเข้าโครงการรับจำนำ เพราะสัญญาข้าวจีทูจี 7.3 ล้านตัน เป็นเพียงบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ที่ยังไม่มีการซื้อขายจริง และการขายข้าวในปริมาณมากขนาดนั้นต้องทยอยส่งมอบโดยใช้เวลา 3 ปีขึ้นไป จึงเกิดข้อสังเกตว่า รัฐบาลจะได้รับเงินจากการขายข้าวจีทูจีได้ทันกับแผนส่งเงินคืนกระทรวงการคลังได้จริงหรือไม่ หากไม่ใช้การขายให้นายหน้าในประเทศ และนำเงินส่วนนั้นมาส่งคืนกระทรวงการคลัง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปรีดิยาร'เชื่อเงินจำนำข้าว 2 แสนล.จ็ยกเล็ก

ม.ร.ว.ปรีดิยาร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกมาแถลงปฏิเสธตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล 260,000 ล้านบาท ตามข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรก่อนหน้า และการคาดการณ์ของสถาบันจัดอันดับเครดิต มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซวิส ว่าโครงการนี้จะขาดทุนถึง 200,000 ล้านบาทนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ซึ่งถึงแม้ว่าภายหลัง มูดีส์ จะออกมาไม่นำมาใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตไทยก็ตาม แต่หากรัฐบาลยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไปและขาดทุนเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อตัวเลขหนี้สาธารณะและ มูดีส์ก็อาจจะนำมาใช้พิจารณาการจัดอันดับเครดิตไทย

"เชื่อว่าชาดทุนปีเดียวคงไม่ถึงกับทำให้มูลค่าลดลงอันดับเครดิตไทย เพราะการขาดทุนปีเดียวยังพอรับได้ เนื่องจากยอดหนี้สาธารณะยังไม่สูงนัก แต่สิ่งที่คิดต่อไปได้คือ ปีการผลิต 2555/2556 จะขาดทุนอีกเท่าไรหรือในอนาคตจะหยุดหรือไม่ ถ้ายังเดินต่อ มูลค่า จะคิดได้เลยว่าต้องขาดทุนปีละ 2 แสนล้านบาท เป็นแบบนี้เรตติ้งก็จะตก ส่วนข้อมูลขาดทุน 2 แสนล้านบาทนั้นเชื่อว่ามูลค่าใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลและอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำ" หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร กล่าว

นอกจากนี้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกด้วยว่า รัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจำนำ และหาโครงการอื่นๆ ที่สามารถทำให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการยกระดับคุณภาพชาวนา เพระว่าการเสียหายจากโครงการนี้ส่งผลต่อคุณภาพข้าวเสื่อม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ซึ่งชาวนาจริงๆที่ได้ประโยชน์มีเพียง 1 ใน 3 หรือประมาณ 40% ของงบประมาณโครงการ

"ทางออกที่รัฐบาลจะลดราคาจำนำข้าว จะยิ่งทำให้ชาวนาได้ประโยชน์น้อยลงอีก เพราะส่วนที่สูญเสียจากข้าวที่เสื่อมคุณภาพ อัตราดอกเบี้ย ยังมีอยู่ เพราะข้าวก็ยังเข้ามากองอยู่ในมือรัฐบาล แนะนำว่าถึงเวลาที่ต้องเลิก ทฤษฎี เพราะวิธีนี้ประเทศชาติเสียหายมาก หาวิธีอื่นที่ยกระดับชาวนา ถึงเวลาที่ต้องใช้สมองบ้างแล้ว"

นอกจากนี้ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร ได้เปรียบเทียบวิธีการคำนวณผลการขาดทุนของโครงการระหว่าง ข้อมูลของกระทรวงการคลังและมูลค่าผลผลิตที่ออกมาไม่แตกต่างกันและเป็นตัวเลขที่ถูกต้องทั้งคู่ มีเพียงสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น โดยมูลค่า คำนวณรวมผลสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการขายข้าวได้ทั้งหมด โดยประมาณการไว้ว่าจะหมดภายใน 4-6 ปี แต่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรคำนวณเพียงการรับจำนำข้าว ปี 2554/2555 เพียงปีเดียว

"แปลว่าคลังยอมรับแล้วว่าการขาดทุนของข้าวนาปี นาปรัง ของ 54/55 เท่ากับ 136,800 ล้านบาท ขณะที่มูลค่า บอกว่าขาดทุน 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้องทั้งคู่ แต่แตกต่างกันที่สมมติฐานในการคิดคำนวณ โดยกระทรวงการคลัง ประมาณการจาก ต้นทุนและรายรับ ขณะที่ มูลค่า ประเมินว่า การขาดทุนในโครงการจำนำข้าว ประมาณ 2 แสนล้านบาท มาจากการคำนวณรวม ผลสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการขายข้าวได้ทั้งหมด โดยประมาณการไว้ว่าจะหมดภายใน 4-6 ปี"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ไฟเขียวดึงเงินรอบ 2 โปะ แจกจำนำข้าว

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำลังมีปัญหาในโครงการจำนำข้าวอย่างหนัก โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุนในการทำโครงการ หลังจากใช้เงินไปกว่า 6.1 แสนล้านบาท และมีการประเมินตัวเลขขาดทุนสูงถึง 2.6 แสนล้านบาท จากคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรและการคาดการณ์ของสถาบันจัดอันดับเครดิตมูลค่า อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ว่า โครงการนี้จะขาดทุนถึง 2 แสนล้านบาท

ในการประชุมกรม.วันที่ 10 มิ.ย. ที่ประชุมจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงการ โดยเห็นชอบให้รวมโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/56 ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 เข้าด้วยกัน เพื่อยืดหยุ่นในการใช้เงินโครงการ

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้รวมปริมาณและวงเงินของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ในครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินการมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรอบปริมาณการรับจำนำ ภายใต้โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 1 เกินกว่ากรอบที่ ครม.ได้เคยอนุมัติไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์เสนอขอขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงิน ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณาและเสนอกรม.ทราบต่อไป แต่ทั้งหมดต้องไม่เกินกรอบปริมาณ 22 ล้านตัน และกรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบผลการพิจารณา เรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธานกรรมการพิจารณา ไปเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/ 56 ครั้งที่ 1 ไปเกือบเต็มกรอบปริมาณรับจำนำจำนวน 15 ล้านตัน ในวงเงินที่อนุมัติ 2.4 แสนล้านบาท ตามมติ ครม. ทำให้ ธ.ก.ส.หยุดจ่ายเงินให้กับเกษตรกร

ขณะที่ผลการรับจำนำข้าวครั้งที่ 2 มีเพียง 4 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินที่จ่ายไปกว่า 5หมื่นล้านบาทจากกรอบวงเงินที่ กชช.อนุมัติ 1.05 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดปริมาณรับจำนำข้าวครั้งที่ 2 จะมีเพียง 7 ล้านตัน กชช.จึงมีมติอนุมัติให้รวมปริมาณรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารโครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/55 และ 2555/56 ได้ใช้เงินหมุนเวียนเกือบเต็มวงเงิน 5 แสนล้านบาท ที่เป็นกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ว่ามาจาก 2 แหล่งได้แก่ เงินทุน ของ ธ.ก.ส.จำนวน 9 หมื่นล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 4.1 แสนล้านบาท โดยวงเงิน 5 แสนล้านบาทนั้น มีการใช้ไปเกือบเต็มวงเงินแล้ว จึงอาจทำให้ในบางช่วงเวลาระหว่างที่รอเงินจากการระบายข้าว อาจทำให้มีการใช้เงินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ และทำให้ ธ.ก.ส.ต้องสำรองจ่ายเงินกู้เพิ่มเติมไปก่อน

ดังนั้น เพื่อให้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีสภาพคล่องและมีการบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการนำเงินที่ได้จากการระบายผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ปี 2554/55 เป็นต้นไป ไปชำระคืนเงินกู้แก่ ธ.ก.ส. จำนวน 9 หมื่นล้านบาท ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงค่อยชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยเงินทุนของ ธ.ก.ส.สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียน

สำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ได้ และ ธ.ก.ส.สามารถสำรองจ่ายเงินกู้ชั่วคราวไปก่อน ระหว่างรอเงินจากการระบายข้าวได้ โดยให้คิดอัตราเงินชดเชยเงินต้นทุนและค่าบริการโครงการให้กับ ธ.ก.ส.ในอัตราเดิมคือ FDR+1 (2.9875%) ของต้นทุนคงเป็นหนี้ รวมทั้งให้ค่าบริการโครงการกับ ธ.ก.ส.ในอัตรา 2.25% ของเงินที่ได้ที่ตรงจ่ายไปแล้ว โดยกำหนดให้กระทรวงพาณิชย์ทำความตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/55 และปี 2555/56 ต้องอยู่ในกรอบวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังรับภาระชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ย จากการกู้ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลขาดทุนทั้งหมด จากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ทั้งในส่วนที่กระทรวงการคลังจัดหาให้และในส่วนที่ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส.

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ทำรายงานความเห็นประกอบเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม ครม. 3 ข้อ เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.การปิดบัญชีกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งกรณีที่ต้องใช้เงินเพิ่มเติม จะต้องปิดบัญชีให้อยู่ในกรอบวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556

2.กระทรวงพาณิชย์ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การระบายสต็อกข้าว และกระแสเงินสดของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่มีอยู่ ให้ ครม.รับทราบเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555, 1 พ.ค. 2555 และ 31 มี.ค. 2555 เพื่อให้ ครม.มีข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ควรจัดทำระบบการกำกับ การตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ทั้งกระบวนการให้มีความรัดกุม

และ 3.เพื่อให้มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพและลดภาระงบประมาณรายจ่ายของโครงการฯ กระทรวงพาณิชย์ ควรพิจารณาจำกัดปริมาณรับจำนำและพื้นที่การผลิตต่อ

ครัวเรือนเกษตรกร โดยเน้นเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสม ตามประกาศเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดราคา ให้สอดคล้องกับราคาของตลาดโลก เพื่อให้ชาวไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม. เปิดเผยว่า บรรยาการในการประชุม ครม. จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ มีเรื่อง ที่กระทรวงพาณิชย์ขอให้นำเสนอกรม.พิจารณาทบทวนมติเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2556 ในเรื่องของวงเงินรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ซึ่งวาระดังกล่าวเสนอเข้ามาโดยฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) โดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ ได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการอธิบายสาเหตุของการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าครม. แต่ปรากฏว่า เมื่ออธิบายจบ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และครม.ก็ยังไม่เข้าใจ

"คือ นายกษ งามง่าย ๆ ว่า ทำไมคุณต้องรวมข้าวหน้าปีกับหน้าปี แต่ นายบุญทรงตอบไม่ได้ พูดประมาณ เกือบ 10 นาที แต่ผลสรุปก็ตอบนายกษ ไม่ได้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง จึงช่วยอธิบาย เพราะว่านายกิตติรัตน์เป็นประธานคณะกฤษฎีกา เรื่องนี้ และนายวราเทพ รัตนากร รต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอดีตรมช.คลัง ก็ช่วยอธิบายอีกคน รวมทั้งนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รว.พาณิชย์ ก็ช่วยอีกหนึ่งแรง จนสรุปเป็นมติครม.ได้ และ นายกษ จึงยิ้มได้" แหล่งข่าวครม. กล่าว

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกษถามในที่ประชุมครม. นายบุญทรง ก็ตอบไม่ได้ จึงได้มอบหมายให้นาย วราเทพ รัตนากร รต.ประจำสำนักนายกษ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลโครงการรับจำนำข้าว เพื่อช่วยชี้แจงอีกทาง โดย นายกษ เน้นให้มีการพูดคุยถึงเรื่องโครงการรับจำนำข้าว เพราะยังมีประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนเข้าใจผิดอยู่ จึงมีการ พูดถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ

ม.ร.ว.ปรีดียาทร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตัวเลขขาดทุน 2 แสนล้านบาท ที่สถาบันจัดอันดับเครดิต มูดีส์ ประเมินนั้นถือว่าถูกต้อง แม้ว่าภายหลัง มูดีส์ จะออกมาบอกว่าไม่นำมาใช้ในการ พิจารณาดอันดับเครดิตไทยก็ตาม แต่หากรัฐบาลยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไปและขาดทุนเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นไปได้ที่จะ ส่งผลกระทบต่อตัวเลขหนี้สาธารณะและ มูดีส์ ก็อาจจะนำมาใช้พิจารณาการจัดอันดับเครดิตไทย

"สิ่งที่คิดต่อไปได้ คือ ปีการผลิต 2555/2556 จะขาดทุนอีกเท่าไรหรือในอนาคตจะหยุดหรือไม่ ถ้ายังเดินต่อ มูดีส์ จะคิดได้เลยว่าต้องขาดทุนปีละ 2 แสนล้านบาท เป็นแบบนี้เรตติ้งก็จะตก ส่วนข้อมูลขาดทุน 2 แสนล้านบาทนั้น อาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำ" ม.ร.ว.ปรีดียาทร กล่าว

เขาเสนอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการรับจำนำ และหาโครงการอื่นๆ ที่สามารถทำให้ชาวนา ได้รับ ผลประโยชน์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการยกระดับคุณภาพชาวนา เพราะว่าการเสียหายจากโครงการนี้ ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพข้าวเสื่อม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ซึ่งชาวนาจริงๆ ที่ได้ประโยชน์มีเพียง 1 ใน 3 หรือประมาณ 40% ของงบประมาณโครงการ

"ทางออกที่รัฐบาลจะลดราคาจำนำข้าว จะยิ่งทำให้ชาวนาได้ประโยชน์น้อยลงอีก เพราะส่วนที่สูญเสียจาก ข้าวที่เสื่อมคุณภาพ อัตราดอกเบี้ย ยังมีอยู่ เพราะข้าวก็ยังเข้ามากองอยู่ในมือรัฐบาล แนะนำว่าถึงเวลาที่ต้องเลิก ทิฐิ เพราะวิธีนี้ประเทศชาติเสียหายมาก หาวิธีอื่นที่ยกระดับชาวนา ถึงเวลาที่ต้องใช้สมองบ้างแล้ว"

เขาเห็นว่า การคำนวณผลการขาดทุนของโครงการ ระหว่างข้อมูลของกระทรวงการคลังและมูดีส์ว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่แตกต่างกันและเป็นตัวเลขที่ถูกต้องทั้งคู่ มีเพียงสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น โดย มูดีส์ คำนวณรวมผลสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาหลัง จากการขายข้าวได้ทั้งหมด โดยประมาณการไว้ว่าจะหมดภายใน 4-6 ปี แต่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรคำนวณเพียงการรับจำนำข้าว ปี 2554/55 เพียงปีเดียว

การคำนวณของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร แบ่งเป็นส่วนของต้นทุน ประกอบด้วย วงเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายออกไปเพื่อใช้ในการรับจำนำข้าว ประมาณ 336,000 ล้านบาท รับจำนำข้าวปีการผลิต 2554/2555 ทั้ง ข้าวหน้าปีและหน้าปี 5,317,684 ล้านตัน

ข้าวเปลือก รายจ่ายในการแปรสภาพข้าว รายจ่ายในการขนส่งข้าวสารไปยังโกดังกลาง รายจ่ายในการเก็บข้าวสาร จนถึงวันปิดบัญชีโครงการ

ดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้ที่ยังค้างอยู่จนถึงวันปิดบัญชีโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด หักจาก ส่วนของ รายรับ ประกอบด้วย รายได้จากการขายข้าวส่วนที่ขายออกไปแล้ว รวมกับส่วนของ ข้าวสารที่ยังไม่ได้ขายออก โดยอ้างอิงราคาข้าวในวันที่ปิดบัญชีโครงการ ซึ่งผลปรากฏว่ารายรับน้อยกว่าที่ต้นทุน ซึ่งเป็นผลขาดทุนประมาณ 136,800 ล้านบาท

ขณะที่สมมติฐานของมติที่ประชุมที่ประเมินว่า การขาดทุนในโครงการจำนำข้าว ประมาณ 2 แสนล้านบาทนั้น ประกอบด้วยการขายข้าวที่เหลือตามราคาเดือนม.ค.-ก.พ. 2556 ขาดทุน 136,800 ล้านบาท รวมกับผลสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการขายข้าวทั้งหมด โดยประมาณการไว้ภายใน 4-6 ปี ในกรณีที่รัฐบาลรับจำนำข้าว 21.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 13-14 ล้านตันข้าวสาร รวมกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ปีละ 6,000-10,000 ล้านบาท ค่าเสื่อมสภาพข้าวทำให้ราคาข้าวลดลง เพราะน้ำหนักลดและคุณภาพเสื่อมอย่างน้อยปีละ 10% คิดเป็น 13,000-15,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 19,000-25,000 ล้านบาท ดังนั้น ถ้าขายข้าวหมดภายใน 4-5 ปี ก็จะส่งผลขาดทุนถึง 200,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับค่าเก็บรักษาข้าวสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

"ถึงเวลาเลิกหลอกประชาชน และขาดทุนขนาดนี้ก็ถึงเวลาทบทวน รัฐบาลควรแถลงข้อมูลให้ชัดเจน ถ้าไม่กลัวว่าคนอื่นจะหาว่าตัวเองทำอะไรผิดต่อประเทศชาติ ก็เปิดข้อมูลมา ว่าเหลือเท่าไร จะได้คำนวณว่าในที่สุดขาดทุนเท่าไร มันถึงเวลาพูดให้ชัดเจนที"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สังขบน.กุ่มเพิ่ม 4 หมื่นล้านโปะจำนำข้าว

หลังจากคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล กระทรวงการคลัง ออกมาประเมินผลขาดทุนข้าว 3 ฤดูกาลผลิตของรัฐบาลสูงถึง 2.6 แสนล้านบาท ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์หนักเวลานี้ เพราะความไม่ชัดเจนของการระบายข้าวจากโครงการรับจำนำ การส่งเงินคืนกระทรวงการคลังจากการระบายข้าว และคาดว่าการนี้จะขาดทุนไม่ต่ำกว่า 2.6 แสนล้านบาท

ขณะที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังยืนยันว่าการจำนำข้าวยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จึงยังไม่มีปิดบัญชี ซึ่งจะปิดบัญชีได้ต้องทราบผลการขายข้าวที่ได้จากการรับจำนำให้ชัดเจนก่อน คาดต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มเป็นภาระหนักต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ ทางธ.ก.ส.จะรายงานการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 ว่าได้ใช้เงินในการดำเนินการรวม 3.9 แสนล้านบาท เป็นข้าวนาปีจำนวน 1.8 แสนล้านบาท ข้าวนาปรัง 2.1 แสนล้านบาท

ส่วนฤดูผลิตปี 2555/56 ในรอบแรกรับจำนำผลผลิตข้าวอยู่ที่ 14 ล้านตัน วงเงิน 2.28 แสนล้านบาท และข้าวนาปรัง เบื้องต้นอยู่ที่ 3.5 ล้านตัน วงเงิน 5.2 หมื่นล้านบาท โดยธ.ก.ส.ได้สำรองจ่ายเพื่อใช้ดำเนินโครงการรับจำนำจำนวน 6.8 หมื่นล้านบาท จากวงเงินส่วนของ ธ.ก.ส.จำนวน 9 หมื่นล้านบาท รวมเงินกู้ 4.1 แสนล้านบาท โดยปี 2554/55 เงินกู้ทั้งสิ้น 2.69 แสนล้านบาท ธ.ก.ส.กู้เงินไปแล้ว 2.65 แสนล้านบาท ยังเหลือวงเงินกู้อีกประมาณ 4 พันล้านบาท

ขณะที่ปี 2555/56 มีวงเงินกู้ที่กระทรวงการคลังต้องจัดหาให้ ธ.ก.ส.จำนวน 1.5 แสนล้านบาท แต่ ธ.ก.ส.กู้ไปแล้วจำนวน 1.12 แสนล้านบาท ยังเหลือ 3.8 หมื่นล้านบาท เพื่อมาดำเนินโครงการต่อ ดังนั้นหากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายเงินจากการระบายข้าว และจัดหาเงินกู้มาให้ ธ.ก.ส.ตามกรอบเวลาที่กำหนด ธ.ก.ส.จำเป็นต้องหยุดจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยังเหลือเวลาอีก 4 เดือน

ซึ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลผลิต แต่ขณะนี้ได้ออกไปประทวนไปแล้ว 4 ล้านตัน ดังนั้น ธ.ก.ส.สามารถจ่ายเงินจำนำข้าวได้แค่เดือน ก.ค.นี้เท่านั้น

สำหรับเงินระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์จ่ายคืนให้ ธ.ก.ส.ซึ่งระบุไว้ 1.2 แสนล้านบาทนั้น ในจำนวนนี้เป็นเงินจากการระบายมันสำปะหลัง 8.2 พันล้านบาท และยางพาราอีก 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินระบายข้าวเพียง 9.3 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

"ช่วงนี้คงไม่มีการเสนอขยายกรอบวงเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเพิ่มแน่นอน หลังจากมีตัวเลขขาดทุนออกมาถึง 2.6 แสนล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดการขาดทุนที่ชัดเจนได้ ทำให้นายกรัฐมนตรีไม่พอใจในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกับนายสุรพันธ์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถึงกับระบุว่าตัวเลขขาดทุนโครงการจำนำข้าวที่หลุดออกมาหากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ คนที่ปล่อยตัวเลขก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกัน"

แหล่งข่าว กล่าวว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ไม่พอใจปลัดกระทรวงการคลัง เป็นอย่างมากที่มีตัวเลขผลขาดทุนโครงการจำนำข้าวเปลือกที่คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวจัดทำหลุดออกมา ขณะเดียวกัน มีคำสั่งให้สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปเร่งจัดหาเงินกู้วงเงินที่เหลืออีกประมาณ 4 หมื่นล้านบาท มาให้ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการรับจำนำจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลผลิตนี้

นอกจากนั้น ในการประชุม กชช. ครั้งนี้ จะมีการจัดระเบียบการให้ข่าวเรื่องนี้ใหม่ โดยผู้ที่มีอำนาจให้สัมภาษณ์ได้นั้น ต้องเป็นกรรมการ กชช. เท่านั้น ขณะที่หน่วยงานอื่นๆ ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ต่างกัน ส่วนการขยายกรอบวงเงินนั้นคงยาก แต่อาจจะกลับไปพิจารณาจำกัดวงเงินเข้าโครงการรับจำนำของเกษตรกร เช่น ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อราย เพื่อไม่ให้วงเงินดำเนินโครงการรับจำนำมากเกินไปจนคุมไม่ได้ ยังอาจทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่นาและมีผลผลิตข้าวไม่มาก เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่มีพื้นที่นาและผลผลิตจำนวนมาก ทำให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างไม่จำกัด

ขณะที่รายงานข่าวจากคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล กล่าวว่าหากรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ ไม่เชื่อข้อมูลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ของคณะกรรมการที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะจัดให้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงที่มาของตัวเลขผลขาดทุน รวมถึง กระบวนการในการคำนวณตัวเลข

แม้สต็อกข้าวในโครงการยังมีอยู่จำนวนมาก แต่กระบวนการรับจำนำใน 3 ฤดูกาลผลิตได้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถคำนวณตัวเลขเพื่อปิดบัญชีได้ คณะกรรมการฯ ได้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธ.ก.ส. มาคำนวณ เพื่อให้รับรู้ถึงผลการดำเนินโครงการทั้งหมด ผลก็ปรากฏว่าโครงการขาดทุนจำนวนมาก

ทั้งนี้ วิธีการคำนวณเป็นไปตามหลักการมาตรฐานทางบัญชีทุกประการ โดยนารายได้จากการขายข้าว มาหักลบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น และนำสต็อกข้าวที่เหลือ มาคำนวณมูลค่า และนำไปหักทอน จึงเป็นผลการดำเนินงานสุทธิ ส่วนการคำนวณมูลค่าสต็อกข้าวที่เหลือ จะใช้ราคาอ้างอิงจากข้าวที่ได้ขายออกไป หากสามารถขายข้าวในสต็อกได้ราคา ก็จะช่วยลดการขาดทุนได้

"ได้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ใน 3 ฤดูกาลผลิต คือข้าวนาปีและนาปรัง ปี 2554/55 และข้าวนาปี ปี 2555/56 ได้คำนวณรายรับและรายจ่ายของโครงการทั้งหมด ในส่วนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะขายข้าวได้ในราคาต่ำเท่านั้น แต่ได้นับรวมรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งหมด ทั้งการเก็บรักษาข้าว ค่าโกดัง ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับส่วนราชการ แม้รัฐบาลจะตั้งงบประมาณให้ส่วนราชการต่างหากแล้วก็ตาม"

ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ปกปิดข้อมูลราคาขายข้าวต่อคณะกรรมการปิดบัญชี เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล โดยบอกว่าผู้บริหารห้ามเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการฯ จึงใช้วิธีการ

คำนวณผลขาดทุน จากจำนวนเงินที่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งคืนให้ช.ก.ส.จากนั้นก็นำไปหารกับจำนวนข้าวที่ได้ขายออกไป ถือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับราคาที่กระทรวงพาณิชย์ขายออกไป และพบว่า เป็นราคาขายที่ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการปิดบัญชี ยังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลขาดทุน เป็นเพราะการขายข้าวที่คละกันระหว่างข้าวเก่าและข้าวใหม่ ทำให้ไม่ได้ราคาขายที่ดี โดยข้าวบางส่วนจะเป็นข้าวที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี 2551 การนำข้าวเก่าออกมาขายไม่สามารถได้ราคาดีแน่นอน "การกระทำอย่างนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้มีปัญหา เท่ากับเป็นการเวียนเทียนข้าวออกมา หากรัฐบาลยังไม่เข้าไปดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง การขาดทุนก็จะยังมีมากขึ้น"

สำหรับผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการ 3 ฤดูกาลผลิตนั้น คณะกรรมการปิดบัญชียืนยันผลขาดทุน ณ เดือนม.ค.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.29 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการรับจำนำข้าวนาปีฤดูผลิตปี 2554/55 จำนวน 4.2 หมื่นล้านบาท การรับจำนำข้าวนาปรัง ปี 2554/55 จำนวน 9.3 หมื่นล้านบาท และการรับจำนำข้าวนาปีฤดูผลิตปี 2555/56 อีกจำนวน 8.4 หมื่นล้านบาท เมื่อนับรวมผลขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท จนถึงสิ้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เท่ากับว่าผลขาดทุนโครงการดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ผลขาดทุนดังกล่าวยังไม่ได้นับรวมค่าเสื่อมของข้าวในแต่ละปีที่อยู่ประมาณ 20% รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่ยังไม่สามารถขายข้าวสต็อกได้ ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนโครงการดังกล่าวมีมากกว่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'บุญทรง' ยันสานต่อโครงการจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาจัดงานเสวนา จำนำข้าวสัญจร จับเข่าคุยเกษตรกรชาวนา เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีชาวนา จ.พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามารับฟังกันมากกว่า 1,300 คน พร้อมทั้งมีการแจกหนังสือ "รู้จัก รู้จริง โครงการรับจำนำข้าว" รวมถึงมีกล่องให้รับแสดงความคิดเห็นให้ชาวนาสอบถามปัญหาการรับจำนำที่เกิดขึ้น

นายบุญทรง ได้กล่าวเปิดงานว่า ยืนยันว่าตัวเลขขาดทุนจากโครงการรับจำนำในปีแรกถึง 260,000 ล้านบาทไม่เป็นความจริง หากเอาเอกสารของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีกระทรวงการคลัง มาดูก็ไม่พบตัวเลขดังกล่าวปรากฏ โดยเฉพาะเกิดการโจมตีจากพ่อค้า นักวิชาการ พรรคการเมืองต่างๆ ดังนั้น ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ จึงต้องออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจ ซึ่งตามนโยบายจะตั้งเป้าหมายทำให้ครบ 3 ปีและได้ผลคือชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น ลดภาระหนี้สิน ซึ่งไม่มีเป้าหมายว่าจะต้องทำอะไร

"ในวันนี้ที่มาเพื่อจะสร้างความมั่นใจแก่ชาวนาว่า ไม่ได้เป็นผู้สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ และยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไป ซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้เหมือนเดิม และยืนยันว่าเงินจะถึงมือชาวนาทุกคนเพราะมีกระบวนการจ่ายเงินที่ชัดเจน" นายบุญทรง กล่าว

นอกจากนี้ ยังขอปฏิเสธกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีการของบประมาณเพิ่มมา 9 ล้านบาท สำหรับจัดเวทีจำนำข้าวสัญจรฯ เพื่อปลุกระดมมวลชน แต่เป็นเพียงงบบกบติ ของโครงการรับจำนำที่มีอยู่แล้ว สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร และที่ผ่านมาก็มีทำโครงการลักษณะนี้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องการรับเงินล่าช้า ยอมรับว่าเกิดขึ้นในกลุ่มของชาวนาที่นำข้าวเข้าร่วมจำนำเกิน 500,000 บาท เนื่องจากต้องมีขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อนจ่ายเงินออกไป

ส่วนการประเมินผลสำเร็จจากการทำโครงการเวทีข้าวสัญญาฯ จะพิจารณาว่าสามารถรับทราบปัญหาของชาวนาและแก้ไขปัญหาให้ชาวนาได้มากน้อยเพียงใด และชาวนามีความเข้าใจต่อโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่อย่างไร โดยรวมอยากเห็นความเข้าใจมากกว่าการเดินหน้าเพื่อชี้แจงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะ ส่วนกรณีที่มีความเป็นห่วงว่า การขาดทุนโครงการจำนำ จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ 2 ล้านล้านบาทหรือไม่ นายบุญทรง กล่าวว่า เป็นคนละส่วนกัน เพราะโครงการจำนำเป็นการใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายบุญทรง กล่าวอีกว่า ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ ตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุม กชช. โดยวาระสำคัญ คือการพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำว่ามีข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ส่วนจะเชิญ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำมาให้ข้อมูลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฝ่ายเลขฯ จะพิจารณา ส่วนผลการประชุมจะนำมาสู่การเปิดเผยตัวเลขสรุปผลการจำนำข้าวหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม

ด้านนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า โครงการจำนำถือว่าสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรมากที่สุดและอยากให้ดำเนินต่อเนื่องไป 5-10 ปี เพื่อช่วยปลดหนี้ และให้เกษตรกรกลับมาที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการจำนำเกษตรกรถูกเอาเปรียบทุกครั้ง และต้องมีการชุมนุมเรียกร้อง แต่พอมีจำนำก็ไม่ต้องชุมนุมแล้ว

ขณะที่นายณัฐวุฒิ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ยืนยันว่าเวทีนี้ไม่ใช่การปลุกระดมชาวนาเพื่อหวังผลทางการเมือง แต่ต้องมีประเด็นข้อชี้แจงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ออกมาแถลงและมีข้อมูลคาดเคลื่อนไม่เป็นจริง เรื่องแรกค่าบริหารจัดการโครงการ ที่ระบุว่ามียอดค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทนั้น แต่จากการตรวจสอบเอกสารของกระทรวงการคลัง ไม่พบว่ามีภาระระบุตัวเลขนี้ และที่สำคัญตัวยังขัดแย้งกับของ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง ที่ออกมาบอกว่าค่าบริหารจัดการสูงถึง 60,000 ล้านบาท

สำหรับประเด็นที่นายอภิสิทธิ์อ้างว่า เม็ดเงินถึงมือเกษตรกรแค่ 86,600 ล้านบาท ทั้งที่รัฐใช้งบจำนำไปถึง 600,000 ล้านบาทนั้น ข้อชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ ธ.ก.ส.จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบรายได้ที่ชาวนาจะได้รับเพิ่มขึ้นจากโครงการรับจำนำเฉพาะปี 54/55 ที่มีข้าวเข้ามา 21.65 ล้านตัน คูณกับส่วนต่างราคาตลาดที่ตันละ 4,000 บาท จึงได้เท่ากับ 86,600 ล้านบาท ส่วนกรณีที่หยิบยกข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่ารายได้เกษตรกรไทยลดลงตั้งแต่ปลายปี 55 นั้น จากการตรวจสอบอย่างละเอียดของสำนักคณะกรรมการเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พบว่าข้อมูลนั้นเป็นภาพรวมของเกษตรกรทั้งหมดทุกภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน เติบโตราคาตกต่ำ จึงให้ทำให้ภาพรวมรายได้ลดลง แต่หากดูเฉพาะชาวนา หรือเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกข้าวหนาแน่นในภาคกลางและอีสานพบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 54 หรือตั้งแต่เริ่มโครงการจำนำเป็นต้นมา

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ตัวเลขยอดขาดทุนโครงการรับจำนำทั้งหมดพบว่า มีหลายหน่วยงานออกมาคาดการณ์แตกต่างกันมาก เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระบุขาดทุน 170,000 ล้านบาท กระทรวงการคลัง 70,000-100,000 ล้านบาท สมาคมผู้ส่งออกข้าวบอกจะขาดทุนมากกว่า 260,000 ล้านบาท ขณะที่ รมว.พาณิชย์ ระบุไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขที่ไม่ตรงกันแสดงให้เห็นว่า เป็นแค่เพียงความเห็น และยังสรุปไม่ได้ เพราะงานยังไม่จบ จนทำให้ยุ่งกันไปหมด

“อยากให้พรรคฝ่ายค้านอธิบายถึงที่มาที่ไปของข้อมูลขาดทุนที่ออกมาเปิดเผย 260,000 ล้านบาท เนื่องจากรายงานของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ เป็นเอกสารลับของราชการ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อทำเสร็จแล้วจึงไปอยู่ในมือของพรรคฝ่ายค้านก่อน กชช. เสียอีก” นายณัฐวุฒิ กล่าว

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

ส.ชช.หาและรัฐบาลกำหนดปริมาณจำหน่ายข้าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ได้เดินทางมายังกระทรวงพาณิชย์พร้อมเปิดเผยว่า ยืนยันยังเห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล แม้ว่าขณะนี้เกษตรกรมองว่าจะมีปัญหาค่าความล่าช้าของการรับเงินเพราะการรับจำนำทุกเม็ดจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาก รวมถึงปัญหาการรับจำนำข้าวที่กำหนดตันละ 15,000 บาท ที่ในความเป็นจริง เมื่อหักความชื้นเกษตรกรได้รับเงินในราคาต่ำมาก

ดังนั้นจึงต้องการเห็นรัฐบาลปรับปรุงระบบการรับจำนำข้าวใหม่ ด้วยการกำหนดปริมาณการรับจำนำต่อครัวเรือนแทนการรับจำนำทุกเม็ด เช่นกำหนดจำนำได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน รวมทั้งกำหนดราคารับจำนำตายตัวที่ตันละ 10,000 บาท เพื่อให้โครงการรับจำนำข้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อว่าหากดำเนินการได้เช่นนี้รัฐบาลจะไม่ขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันรัฐบาลควรกำหนดโซนนิ่งการปลูกข้าว เพื่อจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ รวมทั้งจะต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยการเพิ่มความรู้ทั้งด้านการผลิต การลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากมีการพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรอย่างเป็นแบบระบบแล้ว ในอนาคตอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้โครงการรับจำนำข้าวเข้ามาช่วยอีก

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรมากขึ้น ทางสมาคมจึงมีแนวคิดก่อตั้งร้านโบนัส ร้านค้าสวัสดิการชาวนาข้าวไทย ที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก อาทิ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าว และยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง 4,000 บาทต่อไร่ และมีผลผลิต 800 ถังต่อไร่ รวมทั้งจะมีการจัดแฟรนไชส์ที่มีชาวนาเป็นสมาชิก เพื่อให้ชาวนาไทยมีโอกาสในการสร้างรายได้ จากต้นทุนที่ไม่สูงมาก และสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้กลับมามากขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งในเบื้องต้นจะเปิดร้านได้ที่ชัยนาท มีนบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ทีดีอาร์ไอวิจารณ์รัฐบาลเปิดตัวเลขราคาขายข้าว

นายนิพนธ์ พิวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้สัมภาษณ์ เนชั่นทีวี ตอนหนึ่งโดยเรียกร้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องรายงานตัวเลขขายข้าว ราคาขายโดยตรงไปตรงมา ถ้าไม่เปิดเผยถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

"ไม่ใช่มาบอกว่าขายข้าวได้เท่านั้นเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าจะขายได้ในราคาเท่าไร"

ส่วนตัวเลขที่ออกมาจะระบุว่ารัฐบาลขาดทุนโครงการจำนำข้าว 2.6 แสนล้านบาท นายนิพนธ์ กล่าวว่า น่าจะเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการบันทึกบัญชีระหว่างกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยว่า วิธีการคำนวณของกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเกียรติคุณ ระบุด้วยว่า จากข้อมูลวงในมีการระบุว่า ล่าสุดรัฐบาลขายข้าวสารได้เพียงแค่ตันละ 10,000 บาท เท่านั้น ถือว่าต่ำกว่าราคาจำนำ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บุญทรง-ณัฐวุฒิ ขู่วินิจฉัยจำนำข้าว อุบตัวเลข-ข้อมูลตอบไม่ได้

วันที่ 7 มิถุนายน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข้อมูลในโครงการรับจำนำข้าว ภายหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวเลขการขาดทุนโครงการที่อาจสูงถึง 2.6 แสนล้านบาท ตามข้อมูลจากคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวง

พาณิชย์และตัวแทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแถลง ณ ห้องกิตติยากรฯ ชั้น 4 สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

นายบุญทรง กล่าวว่า นับตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าวเริ่มเมื่อปลายปี 2554 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัว พลิกฟื้นให้จีดีพีในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5-1 และทำให้เกษตรกร 3.7 ล้านครัวเรือน หรือ 14-15 ล้านคน ได้รับประโยชน์ขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น ซึ่งในปีแรกมีข้าวที่เข้าโครงการ 22 ล้านตันข้าวเปลือก

ส่วนปีนี้ในรอบนาปี 15 ล้านตันข้าวเปลือก นาปรัง 2 ล้านตันข้าวเปลือก รวม 39.5-40 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้งบประมาณรวม 6 แสนล้านบาท ระบายข้าวและใช้คืน ธ.ก.ส.ไปแล้ว 1.2 แสนล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินใช้เงินกู้ที่มีอยู่ 4.1 แสนล้านบาท และวงเงินกู้ยืมจากธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งวงเงินเหล่านี้ยังเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการต่อไป ไม่กระทบวินัยทางการคลัง

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าข้อมูลที่มีการนำไปอภิปราย และกล่าวหาในโซเชียลมีเดียถึงตัวเลขการขาดทุน 2.6 แสนล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริง ไม่มีที่มาที่ไป

นายบุญทรง กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2554/2555 รอบแรกใช้งบประมาณดำเนินการรวม 1.18 แสนล้านบาท รอบที่ 2 วงเงิน 2.8 แสนล้านบาท และโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2555/2556 รอบแรกวงเงิน 2.28 แสนล้านบาท และรอบ 2 ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เบื้องต้นใช้งบประมาณแล้ว 5 หมื่นล้านบาท

"เป็นการยากที่จะระบุว่าโครงการนี้ได้ผลทางบวกหรือลบ แต่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาโครงการรับจำนำ หรือโครงการที่เพื่อประชาชนไม่เคยมีรัฐบาลไหนไม่ขาดทุน หรือมีผลกำไร เพราะเป็นการลงทุนของรัฐบาล เพื่อปรับโครงสร้างประเทศ แต่สำหรับโครงการนี้จะเห็นได้ว่าทำให้จีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้น"

ขณะที่นายณัฐวุฒิ กล่าวถึงตัวเลขการขาดทุนโครงการที่อาจสูงถึง 2.6 แสนล้านบาทที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้ว่า ในเอกสารที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีส่งเรื่องมาให้ ระบุข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 แต่ไม่พบว่ามีงบที่ถึงตัวเลข 2.6 แสนล้านบาทแต่อย่างใด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารเป็นผลผลิตทางการเกษตร 17 รายการที่เข้าโครงการจำนำของรัฐบาล ได้แก่ ผลผลิตจากข้าวเปลือกนาปี นาปรังที่รับจำนำคงเหลือในสต็อก 2.26 แสนล้านบาท และมีการขาดทุนรวม 2.16 แสนล้านบาท และโครงการยังดำเนินต่อเนื่อง มีข้าวเข้ามาเพิ่ม มีข้าวระบายออก ทำให้ตัวเลขต่างๆ ยังไม่นิ่ง อีกทั้งโครงการนี้มีรูปแบบแตกต่างจากโครงการของรัฐบาลที่ผ่านๆ มา ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว การระบายข้าวแต่ละครั้งต่างเงื่อนไข ต่างราคา ไม่สามารถคิดคำนวณตัวเลข หรือเทียบบัญชีไตรยางค์สรุปตัวเลขแต่ละรอบได้ จนกว่าจะสิ้นสุดและปิดบัญชีโครงการ

"แม้โครงการนี้มีผลขาดทุน ซึ่งต้องขาดทุนอยู่แล้ว แต่ยืนยันว่า จะไม่ขาดทุนสูงถึง 2.6 แสนล้านบาท และไม่สูงกว่าการขาดทุนของรัฐบาลชุดก่อนที่ขาดทุนประมาณ 7 หมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เอกสารที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีจะถูกต้องหรือไม่ และข้อสรุปตัวเลขที่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรจะมีความชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์หน้าและจะมีการชี้แจงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง"

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากสามารถสรุปตัวเลขและความชัดเจนต่างๆ ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดและปิดบัญชีโครงการ แล้วรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวไปอีกนานเท่าใด นายณัฐวุฒิ ตอบเพียงว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ ว่าจะมีการยุติโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาล และได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดเผยตัวเลขการปิดบัญชีโครงการในขณะนี้ด้วยว่า เป็นการหวังผลทางการเมืองบางประการหรือไม่

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดพลาด และการคิดตัวเลขที่ยังไม่ชัดเจนออกมาเปิดเผยเพื่อหวังผลทางการเมือง ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชี้แจง และประชาสัมพันธ์เพื่อความชัดเจนของโครงการต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้พยายามตั้งคำถามถึงรายละเอียด ตัวเลขสต็อกข้าวคงเหลือ ตัวเลข การระบายข้าวและข้อมูลการขาดทุนต่างๆ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีช่วยฯ แต่ก็ไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน ซึ่งแจ้งเพียงว่ายังไม่เปิดบัญชีโครงการ ตัวเลขยังไม่นิ่งจึงไม่สามารถสรุปตัวเลขใดๆ ได้

ที่มา ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ

ตะลึง! ข้าวสต็อกรัฐเหลือบานเบอะ 17 ล้านตัน สวนทางรัฐซีไม่ขายหมดแล้ว

นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสต็อก ข้าวสารของรัฐบาลในส่วนที่ อคส.ดูแลมีประมาณ 17-18 ล้านตันข้าวสาร โดยเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำนาปี 54/55 ประมาณ 2.3 ล้านตัน จากโครงการรับจำนำนาปี 55 ประมาณ 7.2 ล้านตัน และจากโครงการรับจำนำนาปี ปี 55/56 ประมาณ 8 ล้านตัน แต่มีภาระผูกพันที่ต้องขายให้แก่กรมราชทัณฑ์ และนำมาผลิตเป็นข้าวถุงออกขาย ประมาณ 2 ล้านตัน ทำให้เหลือสต็อกประมาณ 15 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นปลายข้าว และข้าวท่อน 7 ล้านกว่าตัน เป็นข้าวสาร 7 ล้านตัน ซึ่งมีบางส่วนเป็นภาระผูกพันสำหรับขายข้าวจีทูจีของรัฐบาล

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ อคส.ต้องจ่ายในการเก็บรักษาข้าวประมาณเดือนละ 100 บาทต่อตัน เช่น ค่าแบกหาม ของกรรมการกระสอบละ 3 บาท หรือตันละ 30 บาท ค่าผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว 16 บาทต่อตัน ค่ารมยา อบยา 6 บาทต่อตันต่อเดือน โดยมีการรมยาทุก 2 เดือนครั้ง เป็นค่าใช้จ่ายตันละ 12 บาทต่อตันต่อ 2 เดือน และค่าเบี้ย ประกัน ซึ่งคิดประมาณ 10% ของมูลค่างานข้าวที่จำหน่ายและแปรเป็นข้าวสาร ซึ่งข้าวขาว 5% ตกตันละ 17,000-18,000 บาท หรือเป็นค่าเบี้ยประกันประมาณตันละ 1,700-1,800 บาท

“ตอนนี้ อคส.ต้องจ่ายค่าเช่าโกดังเก็บข้าวประมาณตันละ 20 บาทต่อเดือน ซึ่งของนาปี 55 จ่ายไปแล้ว ประมาณ 1,400 ล้านบาท ของนาปี 55/56 จ่ายไปแล้ว 400 ล้านบาท และคาดว่าจะต้องเก็บข้าวต่อไปจนกว่ารัฐบาล จะขายได้ ซึ่งจะมีการตั้งงบค่าใช้จ่ายไว้เป็นปีต่อไป ซึ่ง อคส.ได้ทำเรื่องไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอขบประมาณจ่าย ขาดอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายหลังจากนี้” นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวว่า จากที่ อคส.เคยดำเนินโครงการรับจำนำมาตั้งแต่ปี 44 ถึงปัจจุบัน พบว่าขณะนี้มีการ เก็บสต็อกในจำนวนมากพอสมควร โดยปี 44-50 มีสต็อกค้างประมาณ 12 ล้านตัน โดยสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ช่วงปี 2551 ที่มีนายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ระบายออกไปเลย ต่อมาในสมัยนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี มีการระบายออกไปประมาณ 4-5 ล้านตัน แต่สมัยรัฐบาลนี้เพียง 3 โครงการมีส ต็อกถึง 17-18 ล้านตัน เป็นเพราะมีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ผิดกับรัฐบาลก่อนๆ ที่กำหนดปริมาณรับจำนำไว้ที่ 4-5 ล้านตันเท่านั้น ทำให้ตัวเลขสต็อกมีสูง

ส่วนโกดังเก็บสต็อกข้าวรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำขณะนี้ ยังขาดพื้นที่เก็บอีก 1 ล้านตันข้าวสาร แต่ เชื่อว่าจะสามารถรับสมัครโกดังกลางได้ทันการปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูกาล 2555/56 ที่จะสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย.นี้

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

รัฐเต๋นมุตี้ส์จ้อหั้นเครดิต ผวาตันทุนกู่ฟ่ง

ตามที่ สถาบันจัดอันดับเครดิต มูตี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เตรียมปรับลดอันดับเครดิตประเทศไทยลง เนื่องจากกังวลภาวะงบประมาณและขาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากโครงการจำนำข้าวและรัฐบาลยังประกาศเดินหน้า โครงการต่อไป นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ยินจากข่าว และให้กระทรวงการคลังติดตาม การวิเคราะห์ของ มูตี้ส์ อย่างใกล้ชิด และเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งก็จะให้หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อมูลไปให้ อย่างครบถ้วน

ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมไม่มีข่าวออกมาเป็นสัปดาห์แล้ว ทางรัฐบาลจึงไม่ชี้แจงตัวเลขขาดทุนของโครงการรับ
จำนำข้าว และนายกฯ รู้ถึงจำนวนตัวเลขที่ขาดทุนแล้วหรือไม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ก็ยังไม่มื่ออะไรเป็นทางการ
ทุกอย่างต้องรอกระทรวงพาณิชย์ส่งมา ซึ่งวันนี้ก็ยังถือตามมติกรม.เดิมอยู่

เมื่อถามว่า ก่อนหน้ามีรายงานตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าว 2.6 แสนล้าน นายกฯ กล่าวว่า
รมว.พาณิชย์ ได้ยืนยันในที่ประชุมรัฐสภาแล้วว่าตัวเลขไม่ตรงกัน ก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของหน่วยงานเข้าไป
ตรวจสอบก่อน เพราะอย่างไรก็ตาม ต้องมีการทำสรุปที่หลัง

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการรายงานตัวเลขขาดทุนมาถึง นายกฯ บ้างหรือไม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า "ก็ยังไม่
มีในคะ เรียบว่าทั้งหมดต้องให้เจ้าของหน่วยงานตรวจสอบก่อน"

ต่อข้อถามที่ว่า นายกฯ ห่วงหรือไม่ว่า ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว จะมีผลต่อตำแหน่งนายกฯ นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม พร้อมเดินเลี้ยวจากวงสัมภาษณ์ โดยกล่าวเพียงว่า "พอแล้ว"

แหล่งข่าวในที่ประชุมกรม. กล่าวว่า ที่ประชุมกรม.วานนี้ไม่ได้หารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการรับ
จำนำข้าวหลังจากมีกระแสที่เกิดกระแสต้านลปรุนแรงอีกครั้ง หลังถูกฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลโจมตี ในระหว่างการ
อภิปรายงบประมาณปี 2557 รวมทั้งล่าสุดมูตีสั่งยังจะลดเครดิตของประเทศไทย เนื่องจากมีตัวเลขการขาดทุนถึง 2.6
แสนล้านบาท ด้วย โดยนายกฯ ได้พูดกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เพียงสั้นๆ ว่า "ยังงี้ก็รีบ
สรุปแล้วเอามาให้ดูด้วย"

แหล่งข่าวระบุว่า ในการประชุมกรม. นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีสีหน้าบึ้งตึง
เหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่าง ไม่ยอมพูดอะไรในที่ประชุมกรม.เลย

นอกจากนี้แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย ยังเปิดเผยด้วยว่า เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีการ
ประชุมวงเล็กของพรรค เพื่อติดตามงานทางด้านเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมมีมติให้ พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นสงสัยต่างๆ ด้วย

ปรากฏว่า พ.ต.วีระวุฒิ ก็ไม่ยอมแถลง แต่นายบุญทรงก็ไม่ยอมพูดอะไรเลย ในกระทรวงพาณิชย์ไม่มีใคร
กล้าพูด อย่างนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ก็ไปทำแต่เรื่องไซ้ ก็ไม่ได้ช่วยอะไร พอนายกฯ ถูกนักข่าวถาม ก็
ตอบไม่ได้ เพราะไม่มีตัวเลขอะไรมายืนยัน ทุกอย่างอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ถ้าไม่มีตัวเลขก็เหนื่อยต่อไป

นางผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า
กรณีนี้ มูตีสั่ง อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ออกมาระบุว่า มูตีสั่งอาจปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือของประเทศไทยลงนั้น เรื่องนี้ยอมรับว่า มีผลต่อประเทศไทยอยู่บ้าง เพราะถ้าปรับลดจริงอาจกระทบต่อ
ต้นทุน ในการระดมทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ เนื่องจากการระดมทุนต้องให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
ชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามูตีสั่งยังต้องตรวจเช็คตัวเลขที่สำคัญหลายๆ ตัวให้แน่ใจก่อน เพื่อดูว่าสิ่งที่มูตีสั่งมีความ
กังวล จะเป็นเหตุให้มูตีสั่งต้องตัดสินใจปรับลดเครดิตเรตติ้งลงหรือไม่ ดังนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย มี
หน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงกับทางมูตีสั่ง

"ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่เขาก็ยังมีเหตุผลของเขา ประเทศไทยก็มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่ง
ยอมรับว่าเรตติ้งที่ลดลง จะทำให้ต้นทุนระดมทุนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เพราะเครดิตที่ลดลง หมายความว่า
ความเสี่ยงของเครดิตเพิ่ม โดยความเสี่ยงที่เพิ่มก็ต้องชดเชย ด้วยผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้ต้นทุนกู้ยืมสูงขึ้น
แต่มันจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเครดิตถูกปรับลดไปแล้ว ตอนนี้อยู่เพียงแค่ว่าพูดเท่านั้น"นางผ่องเพ็ญ กล่าว

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศ จะมีผลต่อต้นทุนการกู้ยืมเงินของประเทศและจะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น เพราะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
และรวมถึงการกู้ยืมเงินของภาคเอกชนด้วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนในไทย เนื่องจากนักลงทุน

จะใช้อันดับความน่าเชื่อถือ เป็นตัวชี้วัดในการเข้ามาลงทุนในไทยด้วย ซึ่งในบริษัทเอกชนก็มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและถ้าบริษัทใดได้ระดับ A ก็จะทำให้การขอสินเชื่อได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับ B

นายพยุหศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ อาจมีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน เพราะความเชื่อมั่นที่ดึกว่า จะทำให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง แต่ต้องรอดูการประกาศอย่างเป็นทางการว่าใช้เหตุผลอะไรในการปรับ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วผู้ดีส์เพิ่งเลื่อนอันดับให้ไทย และถ้าเลื่อนลงก็อาจกลับไปอยู่ระดับเดิม โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐพยายามหาทางแก้ปัญหาที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจ เช่น การแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ภาครัฐมีความเข้มแข็งและทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการดูแลเศรษฐกิจ

นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ขอข้อมูลจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาตรวจสอบกรณีออกมาระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนถึง 2.6 แสนล้านบาท ก่อนเตรียมแถลงข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์นี้

เบื้องต้น กระทรวงพาณิชย์ไม่เชื่อว่าโครงการรับจำนำจะขาดทุนถึง 2.6 แสนล้านบาท เนื่องจากตั้งแต่ดำเนินโครงการมาเมื่อปี 2554/55 และได้มีการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลจนถึงปัจจุบันสามารถนำเงินส่งคืนคลังได้ 1.4 แสนล้านบาท และยังมีข้าวที่ยังอยู่ในสต็อกรัฐบาลอีกจำนวนมาก ที่สามารถตีเป็นมูลค่ามหาศาล ที่ยังรอการระบายไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าโครงการจะขาดทุนสูง อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการเพื่อเกษตรกรในทุกรูปแบบจะต้องมีการขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"รมว.พาณิชย์เล่าให้ผมฟังว่าได้ให้กระทรวงพาณิชย์ ขอข้อมูลคลังมาตรวจสอบแล้ว ว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไร ไม่ได้ให้ตั้งกรรมการอะไร แต่ให้เอาข้อมูลมาดูว่าผิดพลาดตรงไหน มีหลักการคำนวณอย่างไร ก่อนจะชี้แจงให้ชัดเจนว่า โครงการรับจำนำไม่ได้ขาดทุนสูงขนาดนั้น" นายณัฐวุฒิ กล่าว

นอกจากนี้ ตนมีแผนจะเดินทาง "โครงการรับจำนำข้าวสัญจรจับเขาคู่เกษตรกรชาวนา" เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 8 มิ.ย. นี้ จากนั้นเดินทางทำความเข้าใจในทุกพื้นที่ สำคัญคือการสร้างความมั่นใจว่าโครงการรับจำนำยังเดินทางต่อและไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ป็นกระแสในขณะนี้

"ที่เริ่มจังหวัดพิษณุโลก เพราะเป็นช่วงที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพอดี การชี้แจงก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รมว.พาณิชย์ และนายทุนศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ที่กำกับดูแล ธ.ก.ส. ไปร่วมชี้แจงด้วย" นายณัฐวุฒิ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้รายงานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) ถึง คาดการณ์เงินจากการระบายผลผลิตปีการผลิต 2554/55 ว่า มีเงินจากการระบายข้าวสะสมถึงเดือนก.พ. 2556 มูลค่า 61,888 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนมี.ค. -ก.ย. 2556 คาดว่าจะมีเงินจากการระบายข้าว โดยเดือนมี.ค. 2556 มูลค่า 14,113 ล้านบาท เดือนเม.ย. มูลค่า 12,623 ล้านบาท เดือนพ.ค. มูลค่า 13,460 ล้านบาท เดือนมิ.ย. มูลค่า 13,061 ล้านบาท เดือนก.ค. มูลค่า 11,610 ล้านบาท เดือนส.ค. มูลค่า 10,901 ล้านบาท เดือนก.ย. มูลค่า 11,427 ล้านบาท รวม 149,083 ล้านบาท

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมสภาพคล่องไว้เพียงพอสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2555/2556 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนก.ย. นี้ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบพ. อยู่ระหว่างดำเนินการกู้เงินจำนวนที่เหลือ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งเราประเมินว่า จะเพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว

ส่วนวงเงินกู้ที่รัฐบาลอนุมัติใช้ในโครงการรับจำนำ 5 แสนล้านบาทนั้น เมื่อสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/2556 จะถือว่าเต็มจำนวน ดังนั้น หากรัฐบาลจะต้องดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ในช่วงเวลาการผลิตถัดไป จะต้องมียุบายที่จะเพิ่มและจัดหางบเงินกู้ หรือ ต้องระบายข้าว เพื่อให้มีเม็ดเงินมาหมุนเวียนเป็นไปตามกำหนด

ทั้งนี้ สภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าว นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง ที่ใช้ในการดำเนินธุรกรรมการเงินของธนาคารตามปกติ โดยสภาพคล่องของธนาคารในปัจจุบันนั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่า 2 เท่าของเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสภาพคล่องกว่า 1 แสนล้านบาท ลดลงเล็กน้อย จากก่อนหน้านี้ที่อยู่ในระดับกว่า 2 แสนล้านบาท โดยเป็นผลจากการถอนเงินของหน่วยงานราชการ

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 รอบที่ 1 (1 ต.ค.2555 -15 ก.ย.2556) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2556 มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 895 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,149,030 ราย ปริมาณรับจำนำทั้งสิ้น 13,993,093 ตัน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว 1,413,240 ล้านบาท เป็นเงิน 208,215.951 ล้านบาท ส่วนการดำเนินการรอบที่ 2 (14 มี.ค. - 15 ก.ย.2556) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2556 มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 497 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 255,408 ราย ปริมาณรับจำนำรวมทั้งสิ้น 2,389,756 ตัน

มีรายงานด้วยว่าปัญหาอุปสรรคของโครงการนี้ ก็คืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า ค่ากรรมการ ค่าตรวจสอบสภาพข้าว ค่าดูแลรักษาข้าวสารและค่าเบี้ยประกันภัย ทำให้อ.ต.ก.ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามสัญญาได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

วิเคราะห์เชื่อจำนำข้าวขาดทุนเกิน 2.6 แสนล. แนะรัฐอย่าปกปิดตัวเลข

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อกรณีผลขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล โดยระบุว่า "คณะกรรมการปิดบัญชีที่สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเดิมคุณสุภา รองปลัดที่มีฉายาว่าตงฉินที่สุดในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธาน คณะนี้ได้มีการประชุมกับหน่วยงานภาคทางการกว่า 10 หน่วยงานมีประชุมกันหลายครั้ง ทำตารางวิธีคำนวณ แล้วเอาข้อมูลจากทุกหน่วยงานกรอกเข้าไป เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ปิดบัญชีโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมามากโครงการ

การประชุมครั้งสุดท้าย มีข้อสรุปว่า รัฐบาลมีภาระจากโครงการต่างเป็นเงินมหาศาล ชาวในสื่อบอกว่าคณะดังกล่าวประเมินผลขาดทุนกว่า 2.6 แสนล้านบาท "ผมได้ข้อมูลจากคนวงในว่าตัวเลขขาดทุนจริงมากกว่านี้เสียอีก"

คณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทำงานแบบมืออาชีพ ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพราะเขาต้องรับผิดชอบตัวเลขในการบริหารฐานะการคลังของประเทศและเขาเป็นผู้ที่มีความรู้สูง วิธีปิดบัญชีก็ทำกันมาหลายครั้งแล้ว เป็นการทำงานตามระเบียบราชการด้านการคลัง ผลปรากฏว่าภายหลังที่มีข้อสรุปดังกล่าว รัฐมนตรีคลังสั่งย้ายคุณสุภาแบบสายฟ้าแลบ แทนที่จะย้ายข้าราชการ รัฐมนตรีคลังควรจะเอาข้อมูลผลการประชุมของคณะกรรมการปิดบัญชีเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ให้นักวิชาการช่วยกันดูว่าคณะกรรมการเขาคำนวณอย่างไร เข้าทำเข้าทางหรือไม่ หรือมีข้อผิดพลาดที่บุคคลภายนอกจะช่วยเสนอแนะได้หรือไม่

การถกเถียงตัวเลขกันอย่างไร่งไร จะช่วยทำให้ตัวเลขภาระของรัฐมีความน่าเชื่อถือ ไม่นั่นแน่ครับ เมื่อเปิดเผยเต็มที่แล้ว อาจจะพ่ลู้คมีนักวิชาการที่สามารถมองเห็นว่าวิธีคิดของคณะกรรมการนี้เพี้ยนหรือไม่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าปิดบังไม่ให้ตัวเลขที่ชัดเจน ตัวเลข 2.6 แสนล้าน ก็จะไม่หายไปจากสมองของมุติ้อย่างแน่นอน แล้วต่อไปก็จะลามไปยังบริษัทจัดอันดับเครดิตอื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อวานนี้(6 มิ.ย.) นายธีระชัย ยังได้โพสต์ข้อความในเรื่องเดียวกันนี้ว่า "การจำนำข้าวมีมติ ครม.อนุมัติใช้เงินทั้งสองปีจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ปี 54/55 269,160 ลบ., ปี 55/56 ครั้งที่ 1 240,000 ลบ. และปี 55/56 ครั้งที่ 2 105,000 ลบ. รวมวงเงินทั้งสองปีกว่า 6 แสนล้านบาท

คิดแบบง่าย ๆ ถ้ารับจํานำ 15,000 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาตลาดโลก 10,000 บาทต่อตัน ก็มีโอกาจะขาดทุน เฉพาะจากส่วนต่างราคา เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 อยู่แล้วครับ วงเงิน 6 แสนล้าน ก็มีโอกาสขาดทุน 2 แสนล้าน เข้าไปแล้ว และยังมีขาดทุนอีกจากค่าบริหาร ข้าวเสื่อมสภาพ ข้าวหาย ฯลฯ

ข้อมูลเหล่านี้ปิดบังไม่ได้ ถ้าจะขาดทุนน้อยกว่านี้ รัฐบาลจะต้องแสดงอภินิหารขายข้าวให้ได้ราคาสูงกว่าตลาดโลก ซึ่งคงเป็นไปได้ยาก ใครเขาจะมาช่วยซื้อข้าวของเรา แพงกว่าที่เขาจะซื้อจากคู่แข่ง เมื่อรัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูล นักวิเคราะห์ทั่วไปเขาจะประเมินเองอย่างนี้ เขาจึงจะมองในทางร้ายไว้ก่อน แต่หากรัฐบาลจะบอกว่าขาดทุนน้อยกว่านี้ รัฐบาลก็ต้องชี้แจงโดยให้ตัวเลขทั้งหมดอย่างโปร่งใส

ถ้าจะกักตัวเลขโดยอ้างว่ายังประเมินขาดทุนไม่ได้ เพราะยังขายออกไปไม่หมด หรือจะให้ตัวเลขแบบบางส่วน เช่น เปิดเฉพาะปีที่หนึ่ง แต่ปิดตัวเลขปีที่สอง นักวิเคราะห์เขาก็จะไม่เชื่อถือ การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจะยิ่งตอกย้ำให้เขาใช้ตัวเลขที่เลวร้ายที่สุดที่เขาประเมินของเขาเองครับ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.เผยใช้เงินรับจํานำแล้วกว่า 2.1 แสนล้านบาท

นายบุญไทย แก้วขันดี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าขณะนี้ ธนาคารได้ใช้เงินสภาพคล่องไปในโครงการรับจํานำข้าวแล้ว วงเงิน 90,000 ล้านบาท และนำเงินสำรองจ่ายเพิ่มอีก 110,000 ล้านบาท เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าวได้ทัน ส่งผลให้มีวงเงินรวมที่เป็นเงินของธนาคารใช้ทั้งสิ้น 210,000 ล้านบาท

“ธนาคารยืนยันว่าการใช้เงินสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมติ ครม. ที่ให้ใช้สภาพคล่องของธนาคาร 90,000 ล้านบาท ในโครงการรับจํานำข้าว และระหว่างดำเนินการหากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ได้ ก็ให้ใช้เงินสำรองจ่ายของธนาคารไปก่อน โดยคิดดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ + 1% หรือประมาณ 3% ต่อปี”

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์คืนเงินให้ธ.ก.ส.แล้ว 120,000 ล้านบาท ทำให้สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนในโครงการจํานำข้าวรอบใหม่ ทั้งในปีและนาปรัง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำมาคืนให้ธนาคารจากเงินสภาพคล่องและเงินสำรองจ่ายได้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วงเงินกู้ส่วนที่เหลืออีก 40,000 ล้านบาท เป็นเงินที่ตั้งไว้ในโครงการรับจํานำนาปี 55/56 หากจะนำมาใช้จํานำข้าวนาปรังปี 56 กระทรวงพาณิชย์ต้องทำเรื่องให้ ครม. เห็นชอบว่าต้องการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อรวบรวมใบประทวนรับจํานำข้าวนาปรังปี 56 ว่ามีจำนวนเท่าไร โดยตรวจสอบว่าตรงกับเงินที่ ธ.ก.ส. ใช้ไปหรือไม่

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ใช้เงินรับจํานำข้าวถึง 210,000 ล้านบาท หากคิดเป็นข้าวที่หักค่าความชื้นราคาตันละ 12,000 บาท จะจํานำข้าวได้ถึง 15 ล้านตัน แต่ขณะที่ทางการประเมินว่าจะมีผลผลิตข้าวนาปรังปี 56 จำนวน 10 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งทำให้รัฐบาลมีภาระจ่ายเงินดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. สูงเกินจริง

ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมามีมติให้โครงการรับจํานำข้าวในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท คือ เงินกู้จากกระทรวงการคลัง 410,000 ล้านบาท แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ชำระคืนเลย รวมทั้งเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท และวงเงินสำรองเพิ่ม 110,000 ล้านบาท ส่งผลกระทบบให้โครงการนี้มีวงเงินใช้สูงถึง 610,000 ล้านบาท หากไม่ควบคุมจะเพิ่มขึ้นอีก จากการที่กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การทำหนังสือชี้แจงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส ของกระทรวงการคลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่รู้ตัวเลขขาดทุนที่แท้จริงเป็นจำนวนเท่าไร รวมถึง

แผนการจำหน่ายข้าวปี 56/57 และนาปรัง 57 ที่ยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน หรือจะต้องกู้เพิ่มหรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ส่งออกปรับลดเครดิตไทย

ที่มา เติลินวิล์

เข้มให้เงินกู้"โรงสี"

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารได้เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงสีมากขึ้น หลังจากเริ่มมีโรงสีที่เข้าร่วมในโครงการรับจำหน่ายข้าวหลายแห่งแสดงความกังวลว่า ภาครัฐอาจไม่สามารถแบกรับภาระขาดทุนและต้องปรับเปลี่ยนหรือล้มเลิกโครงการรับจำหน่ายข้าว เนื่องจากหากเกิดขึ้นจริงอาจทำให้กลุ่มโรงสีได้รับผลกระทบในแง่รายได้ เพราะต้องปรับตัวจากการรับจ้างรัฐสีและฝากข้าว กลับไปทำธุรกิจในรูปแบบเดิม คือ ซื้อข้าวเข้ามาแปรรูปขาย

ขณะเดียวกันโรงสีหลายแห่งที่มีการกู้ยืมเงินไปขยายโกดังเพื่อรองรับข้าวจากโครงการรับจำหน่ายข้าวคงต้องหาลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องการเก็บพืชเศรษฐกิจ หรือหากอยู่ในทำเลที่ดีก็อาจแปลงโรงเรือนที่มีอยู่เป็นโกดังสินค้าให้เอกชนเช่าได้ ซึ่งที่ผ่านมามาธนาคารได้นำปัจจัยเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์พิจารณาปล่อยกู้ให้กับลูกค้าล่วงหน้าไว้แล้ว

"ก่อนหน้านี้เราได้ปล่อยกู้ให้โรงสีไปขยายกำลังการผลิตและโกดังไปบ้าง แต่เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหากมีโรงสีจะมาขอขยายโกดังในช่วงนี้คงต้องระมัดระวังขึ้น อาจต้องดูนิดหนึ่งว่าทำเลเขาเป็นอย่างไร หากไม่มีโครงการรับจำหน่ายข้าวจะปรับมาใช้ประโยชน์อื่นได้หรือไม่" นายสุรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารมียอดปล่อยกู้ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงสีคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 4-5% จากฐานสินเชื่อเอสเอ็มอีรวมทั้งหมด 4 หมื่นล้านบาท โดยลูกค้ากลุ่มนี้ใช้วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยอยู่ที่ 100-400 ล้านบาทต่อราย ซึ่งไม่สูงมากนักและยังมีหลักประกัน นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์ทางธุรกิจมายาวนาน สามารถปรับตัวได้ ทำให้ธนาคารยังเชื่อว่าคุณภาพหนี้จะไม่มีปัญหา

นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมามาธนาคารมีการปล่อยกู้ให้ลูกค้าธุรกิจโรงสีไปขยายโกดังและกำลังการผลิตจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามโรงสีส่วนใหญ่จะใช้เงินทุนของตัวเอง 50% และใช้เงินกู้เพียง 50% ทำให้ภาระหนี้ระยะยาวของลูกค้ากลุ่มนี้ยังมีไม่มากนัก ขณะเดียวกันลูกค้าโรงสีส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพในการปรับตัวสูง จึงมองว่าไม่น่าห่วงแม้ว่าภาครัฐจะปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการจำหน่ายข้าวไป

"ถ้ายกเลิกโครงการไปเขาก็ต้องกลับมาทำธุรกิจแบบเดิม ใช้ฝีมือ เพราะราคาข้าวจะกลับมาเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งไม่น่ามีปัญหา เพราะส่วนใหญ่ทำกันมานาน รู้ว่าจะทำอย่างไรให้กำไร ความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งธนาคารก็พร้อมสนับสนุน" นายประสิทธิ์ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ยันรัฐบาลขาดทุนจำหน่ายข้าว 2.6 แสนล้าน

ภายหลังจากที่ มูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้ออกมาเผยรายงานแนวโน้มความเสี่ยงจากโครงการจำหน่ายข้าวของรัฐบาลไทยที่แบกรับงบประมาณสูงขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการคลัง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความกังวลในกรณีดังกล่าวพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันวันนี้ (7 มิ.ย.) ถึงสถานะโครงการ ว่าขาดทุนเท่าใด ส่งผลต่อฐานะการคลังประเทศหรือไม่

การพิจารณาตัวเลขขาดทุน-กำไรโครงการ จะต้องดูจากปริมาณและต้นทุนข้าวที่รัฐบาลรับเข้าสู่โครงการราคาเท่าใด และขายออกไปในราคาเท่าใด ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลโดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ ยืนยันมาโดยตลอดว่าข้าวได้ถูกทำสัญญาขายรัฐต่อรัฐไปเกือบหมดสต็อกแล้วเหลือไม่มีภาระผูกพันน้อยมาก แต่ล่าสุด นาย

สมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ออกมาระบุว่าข้าวที่ติดภาระผูกพันหรือสัญญาขายมีเพียงข้าวถุงผง 2 ล้านตัน จากปริมาณข้าวที่รัฐบาลรับจำนำเข้ามา 17-18 ล้านตันข้าวสาร

รายงานข่าวจากคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาลเปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้สรุปตัวเลขผลการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยรัฐบาลได้ใช้เงินสำหรับการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดสำหรับปีการผลิต 2554/2555 และ 2555/2556 รวมทั้งสิ้น 661,224 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้จัดหาจำนวน 408,750 ล้านบาท วงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 90,000 ล้านบาท และเงินคืนจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์จำนวน 93,450 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ทำการทดรองจ่ายไปเพิ่มอีกประมาณ 68,000 ล้านบาท ขณะที่กรอบการใช้เงินเพื่อโครงการนี้เป็นเงินกู้จำนวน 410,000 ล้านบาท และเงินจากธ.ก.ส.จำนวน 90,000 ล้านบาท รวมเป็น 500,000 ล้านบาท

ขณะที่ การปิดบัญชี ณ วันที่ 31 ม.ค. 2556 ปรากฏว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีผลขาดทุนรวม 220,967 ล้านบาท แบ่งเป็นการรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2554/2555 จำนวน 42,963 ล้านบาท การรับจำนำข้าวนาปรังฤดูกาลผลิต 2555 จำนวน 93,933 ล้านบาท และการรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2555/2556 จำนวน 84,071 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวและผลผลิตการเกษตรในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ปรากฏผลขาดทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 393,902 ล้านบาท โดยการรับจำนำข้าวนาปรังในปี 2551 มีผลขาดทุน 33,623 ล้านบาท การรับจำนำข้าวนาปี ปี 2551/2552 มีผลขาดทุน 30,449 ล้านบาท และ การรับจำนำข้าวนาปรังปี 2552 มีผลขาดทุน 41,677 ล้านบาท

คณะกรรมการปิดบัญชี รายงานว่า การขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการขายข้าวได้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า รัฐบาลต้องแก้ไขโดยด่วน เพราะว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะขายข้าวไม่ได้ราคา ทำให้เงินที่ได้จากการขายลดลง และวงเงินจำนำข้าวก็เต็มจำนวนแล้ว จะกระทบต่อการรับจำนำในฤดูกาลถัดไป

"ฉะนั้น ต้องแก้ไขที่กระทรวงพาณิชย์โดยด่วน ส่วนกระทรวงการคลังนั้น ได้ทำเต็มที่แล้ว และส่วน ธ.ก.ส.เอง ก็ต้องเร่งนำเรื่องที่ใช้จ่ายเงินเกินกรอบเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นขอบต่อไป" รายงานข่าว กล่าว

รายงานข่าวกล่าวด้วยว่า การคำนวณผลขาดทุนดังกล่าวเป็นตัวเลข ณ สิ้นเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ ผลขาดทุนโครงการได้ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้น คณะกรรมการฯ ประเมินผลขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท หมายความว่า ณ เดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ผลขาดทุนการดำเนินโครงการจะพุ่งถึง 260,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผลขาดทุนในการรับจำนำข้าวดังกล่าว ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้นับรวมค่าเสื่อมราคาข้าวที่รัฐบาลสต็อกไว้จำนวนเฉลี่ย 20% หากนำมาคำนวณแล้วจะพบว่า ตัวเลขผลขาดทุนจะทะลุระดับ 400,000 ล้านบาท ถือเป็นภาระดำเนินนโยบายรัฐบาลที่มีผลขาดทุนจำนวนมาก

"ที่จริงแล้ว รัฐบาลก็ทราบถึงผลขาดทุนดังกล่าว แต่เห็นว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินคาดการณ์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคำนวณตัวเลขใหม่" รายงานข่าวกล่าว

นายสมศักดิ์ ระบุว่า ปริมาณสต็อกข้าวสารของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2554/55 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณรวม 17-18 ล้านตันข้าวสาร โดยเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำนาปี 2554/55 ประมาณ 2.3 ล้านตัน จากโครงการรับจำนำนาปรัง ปี 2555 ประมาณ 7.2 ล้านตัน และจากโครงการรับจำนำนาปี ปี 2555/56 ประมาณ 8 ล้านตัน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายให้แก่กรมราชทัณฑ์ และนำมาผลิตเป็นข้าวถุงออกขายประมาณ 2 ล้านตัน ทำให้เหลือสต็อกประมาณ 15 ล้านตัน ซึ่ง อคส.ไม่ทราบว่าจะข้าวที่มีอยู่กรมการค้าต่างประเทศได้มีการขายไปแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าใด เพราะหากมีการขายแล้ว จะมีหนังสือมาถึง อคส.เพื่อเปิดคลังให้ผู้ได้รับมอบหมายเข้ามาขนข้าวออกไปเพื่อส่งมอบ

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนข้าวทั้งหมด เมื่อแยกเป็นข้าวสารที่ขายเป็นการทั่วไป จะมีอยู่ประมาณ 7.5 ล้านตัน ที่เหลือเป็นปลายข้าว ซึ่งเป็นส่วนที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน กำหนดเงื่อนไขให้ต้องส่งมอบทั้งต้นข้าวและปลายข้าว ทำให้ปริมาณสต็อกมีอยู่จำนวนมาก ซึ่งปลายข้าวจะนำไปใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์ หรือการแปรรูปอาหารไม่ใช่บริโภคเป็นการทั่วไป

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ อคส.ต้องจ่ายในการเก็บรักษาข้าวประมาณเดือนละ 100 บาทต่อตัน เช่น ค่าแบกหามของกรรมการกระสอบละ 3 บาท หรือตันละ 30 บาท ค่าผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว 16 บาทต่อตัน ค่ารมยา อบยา 6 บาทต่อตันต่อเดือน โดยมีการรมยาทุก 2 เดือนครั้ง เป็นค่าใช้จ่ายตันละ 12 บาทต่อตันต่อ 2 เดือน และค่าเบี้ยประกัน ซึ่งคิดประมาณ 10% ของมูลค่าราคาข้าวที่จำนำและแปรเป็นข้าวสาร ซึ่งข้าวขาว 5% เฉลี่ยตันละ 17,000-18,000 บาท หรือเป็นค่าเบี้ยประกันประมาณตันละ 1,700-1,800 บาท

"ตอนนี้อคส. ต้องจ่ายค่าเช่าโกดังเก็บข้าวประมาณตันละ 20 บาทต่อเดือน ซึ่งของนาปี 2555 จ่ายไปแล้วประมาณ 1,400 ล้านบาท ของนาปี ปี 2555/56 จ่ายไปแล้ว 400 ล้านบาท และคาดว่าจะต้องเก็บข้าวต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะขายได้ ซึ่งจะมีการตั้งงบค่าใช้จ่ายไว้เป็นปีต่อไป ซึ่ง อคส.ได้ทำเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอยกงบประมาณจ่ายอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายหลังจากนี้สำหรับการดูแลข้าวในช่วงเวลา 1 ปี" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากที่ อคส.เคยดำเนินโครงการรับจำนำมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน พบว่าขณะนี้มีการเก็บสต็อกในจำนวนมากพอสมควร โดยปี 2544-2550 มีสต็อกค้างประมาณ 12 ล้านตัน โดยสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ช่วงปี 2551 ที่มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นรองนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีการระบายออกไปเลย ต่อมาในสมัยนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี มีการระบายออกไปประมาณ 4-5 ล้านตัน แต่สมัยรัฐบาลนี้เพียง 3 โครงการ มีสต็อกถึง 17-18 ล้านตัน เป็นเพราะมีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ผิดกับรัฐบาลก่อนๆ ที่กำหนดปริมาณรับจำนำไว้ที่ 4-5 ล้านตันเท่านั้น ทำให้ตัวเลขสต็อกมีสูง

สำหรับกรณีที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในสภา และมีการพาดพิงว่าการเช่าไซโลเก็บข้าวที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร มีการเช่ามาจาก บริษัท สยามอินดิกา จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ อะกรี เทคดิง จำกัด ที่มีปัญหาฟ้องร้องกับกระทรวงพาณิชย์ ว่า กรณีดังกล่าว อคส.ได้เช่าช่วงไซโล จาก หจก.โซควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ ซึ่ง หจก.โซควรลักษณ์ ไปเช่ามาจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานนครสวรรค์อีกทอดหนึ่ง เพื่อมาเช่าโครงการเก็บข้าวสารกับรัฐบาล และการเข้าร่วมโครงการ ก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร อคส.ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบราชการทุกอย่าง ส่วนไซโลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับใคร บริษัทไหน ไม่ทราบได้

"ที่มาแกลงไม่ได้รับมอบหมายหรือต้องถามใครก่อน แต่ต้องการอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าสิ่งที่อภิปรายในสภามีความคลาดเคลื่อน อคส.ทำทุกอย่างตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยไม่รู้ว่ามีใครมาสายสัมพันธ์กับใคร ถ้าทำถูกระเบียบก็เข้าร่วมโครงการได้" นายสมศักดิ์ กล่าว

พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขาธิการ รมว.พาณิชย์ กล่าวยืนยันว่า ไม่ได้มีการลักลอบขายข้าวให้แก่โรงสีโซควรลักษณ์ อย่างที่ นพ.วรงค์ กล่าวหา โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีการออกที่โออาร์เชิญชวนประมูลซื้อข้าว 2 ฉบับเป็นการทั่วไปอย่างถูกต้อง แบ่งเป็นข้าวสารค้างส่งมอบที่โรงสี เป็นข้าวนาปี 2548/49, ปี 2549/50 นาปี 2549 และปี 2550 จำนวน 25,153 ตัน และข้าวสารเสียหายจากอุทกภัยจากนาปี 2551 และปี 2552 อีก 66,927 ตัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 ซึ่งมีผู้สนใจยื่นซื้อถึง 10 ราย และโรงสีโซควรลักษณ์ ได้ยื่นเสนอซื้อราคาสูงสุด ตันละ 5,700 บาท จึงตัดสินใจขายให้ ไม่ได้แอบขายให้อย่างที่กล่าวหา

ส่วนสาเหตุที่ราคาต่ำ เพราะโกดังที่เก็บเกิดน้ำท่วมทำให้มีข้าวบางส่วนเสียหาย ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่ได้มีการแอบขายอย่างที่กล่าวหา และขอทำเต็มพื้นที่ตำแหน่งกับ นพ.วรงค์ ว่าหากไม่ใช้การแอบขายขอให้ นพ.วรงค์ ลาออกจากตำแหน่ง แต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าตนแอบขายจริงก็พร้อมจะลาออกตำแหน่งเลขาธิการ รมว.พาณิชย์ ทันที

สำหรับกรณีถูกพาดพิงว่ากรรยาตนเอง เข้ามาบงการขายข้าว ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะตนได้หย่าขาดมาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมารกรรยาไม่เคยมาที่กระทรวงพาณิชย์แม้แต่ครั้งเดียว และการกล่าวหาแบบนี้ทำให้ครอบครัวเสียหาย ซึ่งที่จริงนพ.วงศ์ไม่ควรนำคนนอกที่ไม่รู้เรื่องเข้ามาเกี่ยวข้อง และขอให้ตรวจสอบข้อมูล ไม่ใช่นำข้อมูลมาจากอดีต ผอ.อศส.แล้วมากล่าวหา โดยไม่ตรวจสอบ ซึ่งที่จริงอยากให้ไปตรวจสอบการขายข้าวโรงสี สมัยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ที่ขายข้าวหอมมะลิ 100% ไปให้ฟาร์มหนองล้งกาฟาร์มต้นละ 5,400 บาท

มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือของไทยไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกปรับลดลงอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าว หลังจากที่มูดีส์ออกมาเตือนในสัปดาห์นี้ว่า ความเสียหายจากโครงการนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของการทำให้งบประมาณสมดุล

"อันดับความน่าเชื่อถือไม่ได้เผชิญความเสี่ยง หากคุณพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือที่เราเปิดเผยในปลายเดือนเม.ย. จะเห็นว่ามียุติปัจจัยจำนวนมากซึ่งสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของไทย ในปัจจุบันที่ระดับ Baa1 และนั่นเป็นเหตุผลที่เราคงแนวโน้มที่มี 'เสถียรภาพ'" นายสเตฟเฟ่น ไดค์ นักวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับประเทศของมูดีส์กล่าว

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ Baa1 อยู่ในกรอบระดับล่างถึงระดับกลางของสถานะที่นำลงทุน

นายไดค์ ระบุว่า ฐานะการคลังของไทย "ค่อนข้างแข็งแกร่ง" เมื่อเทียบกับประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน และแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย "ค่อนข้างสดใส"

ในเดือนเม.ย. มูดีส์ ระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 ของ ไทย มีเสถียรภาพ โดยอิงตาม "ความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง" รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ แต่ มูดีส์ ก็ตั้งข้อสังเกตว่า "นโยบายประชานิยม" เป็นความเสี่ยงต่อวินัยทางการเงิน ต่อข้อซักถามที่ว่า มูดีส์ ได้ติดต่อกับรัฐบาลตั้งแต่วันจันทร์หรือไม่ นายไดค์ กล่าว ว่า "เราได้พยายามขอยืนยันตัวเลขดังกล่าวกับทางรัฐบาล แต่ก็ไม่สามารถทำได้"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-6 มิ.ย. 2556 มีจำนวน 70,516 ตัน มูลค่า 30.692 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 6 มิ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 2.858 ล้านตัน มูลค่า 1.241 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.8% มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 2.676 ล้านตัน มูลค่า 1.222 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหาร ได้ปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The Minimum Export Price MEP) สำหรับข้าวขาว 25% ลงมาอยู่ที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่เคยกำหนดไว้ที่ 435 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ปีที่แล้ว และได้ปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำข้าวขาว 35% ลงมาอยู่ที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เคยกำหนดไว้ที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. เป็นต้นไป

วงการค้าคาดหวังว่า ราคาข้าวที่ลดลงจะช่วยดึงดูดความต้องการจากตลาดสำคัญ เช่น จีน อินเดีย เอเชีย และประเทศในแอฟริกา แต่ผู้ซื้ออาจยังรอดูทิศทางราคาโดยหวังว่าจะลดลงกว่านี้ในช่วงที่ผลผลิตฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ในขณะที่ผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า การกำหนดราคาขั้นต่ำไม่ได้ช่วยอะไรมาก เนื่องจากขณะนี้ราคาจริงต่ำกว่านั้นไปแล้ว โดยข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน อีกทั้งยังมีข้าวลือตใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดด้วย

นายกสมาคมอาหาร ระบุว่า ผู้ค้าข้าวไม่ค่อยเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) จากเกษตรกรจำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร (ประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก) เพื่อเก็บสต็อกไว้

ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ เนื่องจากผู้ค้าข้าวต่างประเทศขาดทุนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาวเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา เพราะหลังจากที่สิ้นสุดโครงการลงเมื่อเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ค้าข้าวหลายรายยังคงมีสต็อกข้าวเหลืออยู่และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกข้าวต่อไป เพราะยังไม่สามารถขายข้าวได้ ทั้งนี้ผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูร้อนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงคาดว่าจะมีปริมาณ 9.3 ล้านตันข้าวเปลือกหรือประมาณ 4.6 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา Riceonline.com

พม่า

คณะกรรมการการค้าชายแดนจ.เมียวดี ได้รับแจ้งจากรัฐบาลกลางพม่าว่า พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดีของพม่าได้สั่งการและมอบนโยบายให้กับ รมว.เกษตรและกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์และการเงิน-การคลังให้สนับสนุนเพิ่มพื้นที่และปริมาณการทำนาเพื่อผลิตข้าวสารในช่วงฤดูฝนที่เข้าสู่การทำไร่-นา ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ต้องผลิตข้าวสารให้ได้ 2,500-3,000 ล้านถึง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งออกข้าวเป็นเบอร์ 1 ของโลกเพื่อรองรับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558

แหล่งข่าวจากเกษตรกรชาวพม่าที่จ.เมียวดี กล่าวว่า ปัจจุบันพม่ามีความก้าวหน้าในด้านเกษตรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น มีการสั่งซื้อเครื่องจักรเครื่องมือ รถไถเครื่องปั้มน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์การทำนาเกษตร ปู๋ยจากฝั่งไทยจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีตัวเลขตั้งแต่ปีแรกในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้ก้าวเข้ามามีอำนาจเมื่อ ปี 2553 พม่าสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 1,500- 2,000 ล้านถึง (1 ถึง เท่ากับ 33 กก.) ซึ่งในปีนี้ ผู้นำพม่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเพิ่มปริมาณให้ได้ 2,500-3,000 ล้านถึง ในช่วงทำการเกษตรปลูกข้าวในฤดูฝนปี 2556 นี้

ทั้งนี้ปัจจุบันมีข้าวสารพม่านำเข้าทางด่านชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนหลายหมื่นตันตามโควตาที่ขออนุญาตนำเข้าผ่านพิธีการด่านศุลกากรแม่สอด อย่างไรก็ตามยังคงมีการลักลอบนำเข้าข้าวสารจากพม่าเข้าไทยอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร และหากพม่ามีปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นตามนโยบายที่รัฐบาลพม่าประกาศไว้ ซึ่งหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวปีนี้อาจจะมีข้าวสารพม่านำเข้าฝั่งไทยที่ชายแดนแม่สอดเพิ่มมากขึ้น 2 เท่าตัวเจ้าหน้าที่ไทยจึงต้องเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้องตาม พรบ.ศุลกากรและ มีการเพิ่มมาตรการตรวจเข้มงวด ในการตรวจสอบการลักลอบนำข้าวสารที่ไม่เสียภาษีเข้าประเทศ เช่นกัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

กัมพูชา

นายเหียน วันฮอร์น ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวของกัมพูชาเปิดเผยว่า ยอดส่งออกข้าวของกัมพูชาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมข้าวของประเทศ

รายงานของสำนักงานศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวสารของกัมพูชาระบุว่า กัมพูชาส่งออกข้าวสารจำนวน 146,854 ตันในระหว่างเดือนม.ค.-พ.ค. ปีนี้ เพิ่มขึ้น 127% จากจำนวน 64,581 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ประเทศผู้รับซื้อข้าวรายใหญ่ของกัมพูชาได้แก่ฝรั่งเศส โปแลนด์ ไทย มาเลเซีย และจีน

นายเหียนระบุว่า สาเหตุที่ยอดส่งออกปรับตัวขึ้นเนื่องมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และความพยายามของกัมพูชาในการส่งเสริมการส่งออกข้าว นอกจากนี้สถิติที่ปรับตัวขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากการลงทุนที่สูงขึ้นของภาคเอกชนในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปข้าวที่ทันสมัยมากขึ้น นายเหียนคาดว่า จากตัวเลขการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกนี้ กัมพูชาจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดส่งออกข้าวสารที่ 1 ล้านตันได้ภายในปี 2558

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ค. มีจำนวน 2.61 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 77 วัน) ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.67 ล้านตัน โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA)

อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณ 12.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.33 ล้านตัน ในเดือน เม.ย. 2556

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 610,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 18 วัน) ลดลง 11.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (rice stocks in the households) มีจำนวนประมาณ 1.2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 35 วัน) เพิ่มขึ้น 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 800,000 ตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เพียงพอสำหรับการบริโภค 24 วัน)

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (the central pool) ณ วันที่ 1 มิ.ย. มีประมาณ 33.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.1 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกในเดือนนี้ลดลงประมาณ 4% จากเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา (34.73 ล้านตัน) ทั้งนี้สต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2.3 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 14.2 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวมนั้น มีจำนวนประมาณ 77.7 ล้านตัน (โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวสาลีประมาณ 44.4 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาประมาณ 0.25% แต่ลดลงประมาณ 5.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com